

HỢP TÁC ĐÀO TẠO KỸ NĂNG VỀ CHUYỂN ĐỔI SỐ TRONG LỰC LƯỢNG CÔNG AN NHÂN DÂN

Ngày 06 tháng 09 năm 2023, ĐHQGHN phối hợp với Bộ Công an tổ chức lớp tập huấn hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến kết nối từ điểm cầu Bộ Công an tới điểm cầu Công an 63 tỉnh, thành phố trên cả nước với hơn 12.000 cán bộ chiến sĩ tham dự. Lớp tập huấn giúp các học viên hiểu và nắm chắc những thông tin cần thiết về công cuộc chuyển đổi số và công tác xây dựng chuyển đổi số trong Bộ Công an; những quan điểm chỉ đạo của Bộ Công an về chuyển đổi số; những vấn đề cần lưu ý khi triển khai dịch vụ công trực tuyến và số hóa hồ sơ của các đơn vị, địa phương. Đây là những nội dung nhiệm vụ mới và quan trọng, bảo đảm việc tham mưu xây dựng các chương trình, kế hoạch chuyển đổi số phù hợp với yêu cầu của Bộ, góp phần phục vụ hiệu quả sự chỉ huy, chỉ đạo của lãnh đạo Công an các cấp trong tình hình mới; thay đổi phương thức làm việc từ môi trường truyền thống sang môi trường điện tử.

Lớp tập huấn sẽ cung cấp kiến thức, kỹ năng cơ bản, và thông tin cần thiết cho đội ngũ cán bộ trực tiếp tham mưu xây dựng chuyển đổi số, dịch vụ công trực tuyến, số hóa hồ sơ của Công an các đơn vị, địa phương. Tham gia lớp tập huấn này, các học viên không chỉ nắm được những kiến thức cơ bản về cuộc cách mạng công nghệ 4.0 và quá trình chuyển đổi số đang diễn ra ở Việt Nam và trên thế giới, mà còn biết được những công nghệ nền tảng của chuyển đổi số, hạ tầng số quốc gia, xu hướng phát triển của công nghệ thông tin đã kiến tạo hệ sinh thái số và sự thay đổi cách tiếp cận công việc trong một xã hội số. Trong thời gian từ ngày 6 – 7/9, hơn 12.000 cán bộ chiến sĩ tham gia lớp tập huấn tại các điểm cầu sẽ được các giảng viên thuộc lực lượng Công an và các giảng viên ĐHQGHN truyền tải các nội dung chuyên đề: Cách mạng 4.0 - chuyển đổi số thách thức và cơ hội đối với Việt Nam; Chuyển đổi số trong Chính phủ và chuyển đổi số trong Bộ Công an; Dịch vụ công trực tuyến và số hóa hồ sơ ngành công an; Hạ tầng dữ liệu, hệ sinh thái số và đảm bảo an toàn thông tin trong thời chuyển đổi số. [Xem thêm](#)

